

การเกิดประชาคมอาเซียนกับการศึกษาของประเทศไทย (๖)

‘คอลัมน์เรื่องเล่าอาเซียน’ ๕ ฉบับที่ผ่านมา เป็นการบอกเล่าข้อมูลภาพรวมพื้นฐานที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ไล่เรียงมาจนถึงที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน และกลไกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย สำหรับฉบับนี้ ‘อนุสารอุดมศึกษา’ จะขอเสนอการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาที่รับผิดชอบนโยบายการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรอุดมศึกษา นิสิตนักศึกษา และประชาชน สำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘

ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ สกอ.จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ สกอ. กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการการอุดมศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของ สกอ. ได้รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบการบริหารจัดการการอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกต่างๆ ของอาเซียน พร้อมทั้งสร้างช่องทางในการติดต่อระหว่างกันได้โดยตรงอย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการการอุดมศึกษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ตลอดจนจนเป็นการปูพื้นฐานที่จะนำไปสู่การรวมตัวของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของการอุดมศึกษาไทย

ระหว่างปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓			ปี ๒๕๕๔		
ระหว่าง	วันที่	สถานที่	ระหว่าง	วันที่	สถานที่
ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๑	๒๒ มี.ค. ๒๕๕๑	ณ จังหวัดเชียงใหม่	ไทย - ลาว ครั้งที่ ๒	๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๔	ณ สปป.ลาว
ไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๑	๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๑	ณ จังหวัดชลบุรี	ไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๓	๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๔	ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๒	๒๐ ก.พ. ๒๕๕๒	ณ ประเทศอินโดนีเซีย	ไทย - ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๑	๒๒ ก.ค. ๒๕๕๔	ณ กรุงเทพมหานคร
ไทย - ลาว ครั้งที่ ๑	๒๒ เม.ย. ๒๕๕๓	ณ จังหวัดขอนแก่น			
ไทย - สิงคโปร์ ครั้งที่ ๑	๑๙ ส.ค. ๒๕๕๓	ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์			



เพื่อความต่อเนื่องในการติดตามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการการอุดมศึกษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น สกอ. จึงดำเนินการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ สกอ. กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่ รับผิดชอบการบริหารจัดการการอุดมศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดจัดประชุมร่วมกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดประชุมร่วมกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๒ ในเดือนพฤษภาคมนี้

ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ สกอ. ได้จัดทำยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินการของ สกอ. และสถาบันอุดมศึกษาให้มีความพร้อมและสนับสนุนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีวิสัยทัศน์ให้บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

เป้าหมายยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับบัณฑิตในประเทศสมาชิกอาเซียน
๒. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนที่เพื่อต่อการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘
๓. สถาบันอุดมศึกษาไทยมีจำนวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทำร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี
๔. จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถทำงานทั้งในหน่วยงานระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติในประเทศ และ/หรือประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
๕. จำนวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๕ ต่อปี